



กลยุทธ์ทางภาษี

กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. รวมถึงบริษัทในเครือที่จัดตั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา หมู่เกาะเคย์แมน ไชปรัส ฮังกิง เม็กซิโก พม่า เนเธอร์แลนด์ ปานามา โปรตุเกส สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังนั้น กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. จึงกำหนดกลยุทธ์ทางภาษี ดังต่อไปนี้ :

- กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. นำส่งภาษีอย่างถูกต้องและเหมาะสมในประเทศที่ ปตท.สผ. ดำเนินงานอยู่ และยึดมั่นในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีของประเทศนั้นๆ อีกทั้งตระหนักถึงหน้าที่ตามกฎหมายในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดเก็บภาษีทางอ้อมอื่นๆ เพื่อนำส่งแก่ภาครัฐอย่างถูกต้อง โดยกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ไม่มีการถ่ายโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษี

- กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ใช้กรอบการควบคุมทางภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ซึ่งมีการติดตามโดยฝ่ายภาษีและสายงานตรวจสอบ กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. พิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงผลกระทบที่เป็นตัวเงินและในด้านอื่นๆ ด้วย

- กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ปตท.สผ. เน้นหลักการเปิดเผย และโปร่งใส ในการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐอย่างครบถ้วน เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และบรรลุซึ่งข้อตกลงร่วม ก่อให้เกิดการจัดการกับความเสี่ยงทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับราคาโอน (Transfer Pricing) และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเรื่องการกำหนดราคาโอน ได้แก่ การวางแผน การกำหนดราคา การตรวจสอบ และการรายงานผล เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้ดำเนินการธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้าโดยทั่วไป

- กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ดำเนินการวางแผนภาษีอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการค้า โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. มีนโยบายเข้าร่วมการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นภาษี หรือมาตรการทางภาษีอื่นๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารธุรกิจ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการหารือที่ปรึกษาภาษีภายนอก หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษี ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนในการตีความทางกฎหมาย โดยกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสในฐานะผู้เสียภาษีที่ดี และดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงขององค์กรจากการวางแผนภาษีที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ไม่มีการจัดโครงสร้างภาษีเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

- กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้ของ ปตท.สผ. ในรายงานทางการเงินของบริษัทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสามารถอธิบายสาเหตุของความแตกต่างระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. กับอัตราภาษีตามกฎหมายด้วย

- กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ยืนยันว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศที่มีโครงสร้างที่เอื้อประโยชน์ทางภาษี (Preferential Tax Regimes Countries) หรือประเทศปลอดภาษี (Tax Haven Countries) เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการการลงทุน และลดความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการบริหารการลงทุนของบริษัทน้ำมันนานาชาติ ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศปลอดภาษี (Tax Haven Countries) ไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด



(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565)